

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย คณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารลำดับที่ ๑ ของ QR Code ที่ปรากฏตามแนบท้ายของเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบกลไกการดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รายละเอียดตามเอกสารลำดับที่ ๒ ของ QR Code ที่ปรากฏตามแนบท้ายของเอกสาร

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (คจพ.จ และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อจัดตั้ง ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ ให้นำเข้าคำสั่งจัดตั้ง ศจพ.จ และคำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ โดยใช้ Username และ Password ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจัดตั้ง ศจพ.อ. โดยใช้ Username และ Password ของนายอำเภอ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับการใช้เข้าระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) หรือชื่อเดิม TPMAP Logbook ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว มาที่ <http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order> ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ Username และ

/ Password...

Password สำหรับทีมปฏิบัติการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลังการนำเข้าคำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการดำเนินการนำเข้าข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ต่อไป ทั้งนี้ ในระยะต่อไป หากมีการปรับปรุงองค์ประกอบของ คจพ. ในทุกระดับหรือทีมปฏิบัติการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ของ คจพ. ในแต่ละระดับ นำเข้าคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ มาที่ <http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order> ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการประกาศคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ หรือทีมปฏิบัติการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



<http://nscr.nesdc.go.th/ex-moi/>

เอกสารประกอบการจัดตั้งศูนย์ฯ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙ หรือ ๖๒๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘

E-mail: Pasinee@nesdc.go.th, Jirarat@nesdc.go.th